

การบังคับใช้กฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค(ได้มีการปรับปรุงระบบการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017 ได้มีการบังคับใช้ “กฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค” ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่น กฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคถูกบัญญัติขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ถูกต้อง เหมาะสม และคุ้มครองผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

จึงเอาประเด็นที่อยากจะให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้ทราบมาแนะนำเอาไว้ในที่นี้

อนึ่ง ท่านจะอยู่ในข่ายการบังคับใช้กฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือไม่ นั้น ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดินทางเข้ามา ในประเทศญี่ปุ่นและสถานภาพในการพำนักอาศัยของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่าน จึงขอให้ตรวจสอบกับองค์กรผู้ กำกับดูแลหรือองค์กรที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานที่ท่านสังกัดอยู่ว่า ตนเองเป็นผู้ที่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายการฝึก ปฏิบัติงานด้านเทคนิคหรือไม่

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

ในกฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคได้ระบุเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคเอาไว้ว่า “ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคจะต้องทุ่มเทให้กับการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค เพื่อเรียนรู้ทักษะและมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดทักษะ ดังกล่าวไปยังประเทศของตน” ซึ่งแนวความคิดที่ว่านี้ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม

เพื่อให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะที่ท่านได้เรียนรู้ที่ญี่ปุ่นในประเทศของท่านได้ ขอให้ท่านรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแผนการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคจากองค์กรที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน และเข้าใจเนื้อหา เป็นอย่างดีเสียก่อน จึงดำเนินการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตามแผนที่ทางองค์กรที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานกำหนดขึ้น

2. การขยายช่วงเวลาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

จากเดิมที่มีสถานภาพในการพำนักอาศัยเป็น “ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคประเภท1” กับ “ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ประเภท2” แล้ว ก็ยังได้มีการกำหนดสถานภาพในการพำนักอาศัย “ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคประเภท3” เพิ่มขึ้นมาอีก โดย จากที่จนถึงบัดนี้ ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคคนานที่สุด 3 ปี ได้ถูกยืดระยะเวลาออกไปเป็น 5 ปี

หากแต่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคจะดำเนินการฝึกปฏิบัติงานประเภทที่ 3 (ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่ปีที่ 4 ขึ้นไป) ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข โดยเงื่อนไขหลักคือ ①ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคจะต้องผ่านการทดสอบทักษะภาคปฏิบัติ ที่เทียบเท่ากับการสอบรับรองทักษะระดับ 3 ของการทดสอบประเมินทักษะ ②ต้องได้รับการยอมรับจากทางองค์กรที่จัดให้ มีการฝึกปฏิบัติงานที่สังกัดอยู่และองค์กรผู้กำกับดูแลแล้วมีความสามารถเป็นเลิศ (เกี่ยวกับการทดสอบประเมินทักษะนั้น กรุณาดูข้อ “3 การกำหนดหน้าที่ในการเข้ารับการทดสอบประเมินทักษะ” อ่างอิง)

อนึ่ง กรณีที่จะทำการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคประเภทที่ 3 นั้น หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคประเภทที่ 2 แล้ว จะต้องเดินทางกลับไปประเทศของตนก่อน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จากนั้นจึงค่อยมาประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง

3. การกำหนดหน้าที่ในการเข้ารับการทดสอบประเมินทักษะ

การทดสอบประเมินทักษะนั้น เป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบว่าผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่านสามารถเรียนรู้ทักษะที่เป็น เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติงานได้ตามแผนการหรือไม่

ปัจจุบัน คิดว่าผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่านต้องเข้ารับการทดสอบเวลาที่จะเปลี่ยนจากการฝึกปฏิบัติงานด้าน เทคนิคประเภทที่ 1 ไปเป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคประเภทที่ 2 นับจากนี้เป็นต้นไป เวลาที่เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (เวลาที่เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในปีที่ 3 และปีที่ 5) ก็เช่นกัน จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติของแต่ละประเภทด้วย โดยระดับการทดสอบนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับชั้น เพื่อให้ผู้ ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่านสามารถแสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ ขอให้

เตรียมพร้อมให้เป็นอย่างดีภายใต้การแนะนำของผู้ให้คำชี้แนะด้านการฝึกปฏิบัติงาน

4. เพิ่มความคุ้มครองผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

ในกฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ห้ามให้องค์กรที่จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานใช้ความรุนแรง ข่มขู่ หรือกักขัง บังคับให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทำการฝึกปฏิบัติงาน หรือยึดหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย เป็นต้น โดยได้ กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎดังกล่าว ทั้งนี้หากได้รับความเดือดร้อน ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่านสามารถขอ คำปรึกษาจากทางองค์กรเพื่อฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของชาวต่างชาติที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่

5. การจัดตั้งองค์กรเพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของชาวต่างชาติ

ตามกฎหมายการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ได้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของชาวต่างชาติขึ้นมา เพื่อให้เป็นองค์กรที่รับคำปรึกษาจากผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่าน และให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ทุกท่านที่ได้รับความลำบากในการฝึกปฏิบัติงาน องค์กรมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โตเกียว และมีสำนักงานและสาขาในภูมิภาค ต่าง ๆ 13 แห่งทั่วประเทศ

[การให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่โดยองค์กรเพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของชาวต่างชาติ]

○รับเรื่องทางโทรศัพท์: เวลารับเรื่อง 11:00~19:00

ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน (วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์)

ภาษาอินโดนีเซีย (วันอังคาร, วันพฤหัสบดี)

ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอังกฤษ (วันอังคาร, วันเสาร์)

ภาษาไทย (วันพฤหัสบดี, วันเสาร์)

○รับเรื่องทางอีเมล: รับเรื่องทางเว็บไซต์ให้คำปรึกษาเป็นภาษาแม่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์นั้น กรุณาตรวจสอบที่โฮมเพจขององค์กรเพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค

(●<http://www.otit.go.jp/>) หรือจากสมุดพกผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่จัดพิมพ์และแจกจ่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

※อนึ่ง ที่ JITCO ก็มีบริการรับคำปรึกษาในภาษาแม่ด้วยเช่นกัน